



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี	มีมติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์วัฒนา สวรรราชิบัติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี กรณีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14 ไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549
2	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	นางวันทนี โกวิทางกูร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อนำเสนอประกอบด้วย วิสัยทัศน์ การกิจ นโยบายหลัก และวัตถุประสงค์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการสำนักหอสมุด จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร	ที่ประชุมรับทราบและได้มีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรให้การสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากสำนักหอสมุดเป็นหน่วยงานบริการ และมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคค่อนข้างสูง 2. สร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ 3. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการ 4. ขอให้สำนักหอสมุดทำวิจัยสถาบันเกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการใช้ห้องสมุดของนิสิต เช่น วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้ห้องสมุด ช่วงเวลาในการเข้าใช้เพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะได้วางแผนรองรับ 5. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายจะทำความตกลงกับหน่วยราชการอื่นที่เข้ามาใช้บริการ และการให้บริการห้องสมุดเครือข่ายไปสู่กรม กอง เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการเข้าใช้บริการ 6. ควรใช้ระบบข้อมูลเอกสารควบคู่กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากยังมีผู้ใช้บริการทำการค้นหาในระบบเดิม
3	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์	มีมติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ธนสินชยกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นผู้อำนวยการสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์เอ็จ สโรบล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 (ต่อ)		ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและครุวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่.....) พ.ศ. ให้ยึดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคสีของคณะ ดังนี้ 1. หน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดคสีประจำคณะ ได้โดยจัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา 2. หน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ กำหนดคสีประจำคณะ ได้ โดยจัดทำเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย 3. คณะที่ใช้ชื่อเหมือนกัน ให้ใช้สีเดียวกัน	ที่ประชุมรับทราบ
		ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ได้มีมติเลือกรองศาสตราจารย์พวงเพชร สุรัตน์กวีกุล คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร สืบแทน รองศาสตราจารย์วินัย อากงหาญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป โดยให้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547	
4	สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ให้ภาควิชาคณิตศาสตร์ผลักดันให้อาจารย์เร่งขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เพื่อรองรับการเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2. จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา ควรรับตามความสามารถที่จะรับได้ ไม่จำเป็นต้องรับเต็มจำนวนตามที่คาดการณ์ไว้ เพื่อให้สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 3. อาจารย์สนับสนุน โครงการควรทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาคำด้วย 4. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายในการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ โดยเน้นให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ที่เน้นด้านการทำวิจัย
5	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) ขออนุมัติปิดโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร	อนุมัติ
6	คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	อนุมัติและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ขอให้ปรับแต่งคำว่า “โลจิสติกส์” ให้เหมือนกันตลอดหลักสูตร และเขียนคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้มี ความ กระชับและสละสลวย 2. ควรเร่งรัดสนับสนุนให้มี การเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษเพื่อสร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชานี้ 3. ในอนาคตสาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์จะสามารถเชื่อมโยงได้กับสาขาวิชาอื่น เช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งจัดรวมเป็นกลุ่ม cluster หรือการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการได้
7	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม	ขออนุมัติยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าสมนาคุณแก่ผู้เขียนเอกสารเผยแพร่ เอกสารคำแนะนำ การผลิตวีดิทัศน์และสไลด์ประกอบเสียง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พ.ศ. 2534	อนุมัติ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

